

*Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021***TỜ TRÌNH****VỀ VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19**

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 5435/VPCP-ĐMDN ngày 08/8/2021 của Văn phòng Chính phủ và trên cơ sở kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp ngày 8/8/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp xác đáng của cộng đồng doanh nghiệp tại Hội nghị, xây dựng Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết) và kính trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết với các nội dung chính như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

Khu vực doanh nghiệp luôn có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong những năm qua, các doanh nghiệp đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, kim ngạch xuất khẩu, đóng góp ngân sách nhà nước, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội; là mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị và là lực lượng nòng cốt trong việc tạo ra của cải vật chất xã hội. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vẫn phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, vượt khó, tự lực, tự cường, nỗ lực thích ứng với hoàn cảnh khó khăn để duy trì sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động; đồng thời nêu cao tinh thần chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, đồng hành, đóng góp với các địa phương trong phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ người dân, cộng đồng, tổ chức cứu trợ, vận chuyển và thực hiện hoạt động thiện nguyện, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt và ban hành kịp thời nhiều cơ chế, chính sách và giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, như: Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội; các Nghị định: số 41/2020/NĐ-CP; số 44/2021/NĐ-CP; số 52/2021/NĐ-CP; các Nghị quyết của Chính phủ: số 42/NQ-CP, số 84/NQ-CP; số 63/NQ-CP, số 68/NQ-CP... nhằm tăng cường công tác

phòng, chống dịch, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân và hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân cả nước đã chủ động, kịp thời thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt để phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh, bước đầu đã thu được một số kết quả tích cực, được xã hội và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, tình hình dịch bệnh trong nước diễn biến phức tạp, do biến chủng mới, tốc độ lây lan nhanh; các đợt dịch bùng phát khiến cho các doanh nghiệp vốn đã bị tổn thương lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Các nguồn lực dự trữ đang cạn dần trong khi thị trường trong nước và quốc tế giảm mạnh và chưa có dấu hiệu phục hồi hoặc đang phục hồi rất chậm. Sức chống chịu của khu vực doanh nghiệp tiếp tục suy giảm.

Chính vì vậy, cần có các chính sách, giải pháp nhanh, mạnh và kịp thời để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tiếp sức cho doanh nghiệp ổn định, duy trì sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động.

Tại kết luận Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến xác đáng của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, xây dựng dự thảo Nghị quyết hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 và một số giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19, và đã gửi xin ý kiến 14 Bộ, ngành, cơ quan liên quan về dự thảo Tờ trình và Nghị quyết¹. Tính đến ngày 14/8/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến góp ý dự thảo và chính thức của 10/14² Bộ, ngành.

Theo dự thảo Nghị quyết gửi xin ý kiến lần 1, các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bao gồm: (i) nhóm các chính sách, giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19; (ii) nhóm các chính sách, giải pháp dài hạn hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 (thay thế cho Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020).

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy các vấn đề hỗ trợ trước mắt và dài hạn nếu để chung

¹ Công văn số 5251/BKHĐT-PTDN ngày 10/8/2021.

² Các Bộ, ngành chưa gửi ý kiến: Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

trong một Nghị quyết sẽ khó thể hiện được tính cấp bách, kịp thời của các chính sách, giải pháp cần thực hiện ngay. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã điều chỉnh theo hướng trình Chính phủ ban hành hai (02) Nghị quyết riêng gồm:

- (i) Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
- (ii) Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 35/NQ-CP.

Theo đó, Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 35/NQ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện và trình Chính phủ trong tháng 9 năm 2021 theo Chương trình công tác của Chính phủ năm 2021.

Đối với Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19, trên cơ sở góp ý lần 1 của các Bộ, ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ và đồng gửi các Bộ, ngành liên quan để có ý kiến lần 2 tại Tờ trình số 5346/TTr-BKHĐT ngày 14/8/2021.

Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến góp ý của: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và ý kiến của 15 Bộ, ngành, cơ quan³. Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương, những đề xuất xác đáng của doanh nghiệp trong và ngoài nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và trình kèm theo.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Quan điểm

- Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; huy động sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt vì mục tiêu hàng đầu là bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân và hoạt động của doanh nghiệp; kiên quyết không để xảy ra khủng hoảng y tế, khủng hoảng kinh tế-xã hội, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường trong thời gian nhanh nhất.

- Kiên trì, quyết liệt, phòng chống đại dịch COVID-19 theo phương châm "chống dịch như chống giặc", đảm bảo hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và sản xuất kinh doanh, "chống dịch để sản xuất và sản xuất để chống dịch". Trong triển khai thực hiện đảm bảo nguyên tắc "lợi ích hài hòa - rủi ro chia sẻ" giữa nhà nước và doanh nghiệp.

- Tiếp tục đồng hành, chia sẻ, sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp trên nguyên tắc khó khăn, vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó có trách nhiệm tháo gỡ, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, phải chủ động báo cáo cấp trên trực tiếp xem xét, xử lý; tập trung triển khai ngay các biện pháp tháo gỡ những điểm nghẽn,

³ Các Bộ, ngành: Quốc Phòng, Ngoại giao, Y tế, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Lao động Thương binh và xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

ách tác trong sản xuất kinh doanh với phương châm “sớm nhất - hiệu quả nhất” nhằm giảm thiểu thiệt hại, tác động tiêu cực đối với khu vực doanh nghiệp.

- Phát huy tính sáng tạo, chủ động trong việc áp dụng các mô hình sản xuất kinh doanh an toàn trong điều kiện dịch bệnh. Trong hành động luôn bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm hiệu quả, thực chất trong xử lý các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân.

- Tập trung giữ vững các vùng an toàn dịch bệnh để thúc đẩy sản xuất kinh doanh; ưu tiên thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp kịp thời, hiệu quả để kiểm soát dịch bệnh, ổn định sản xuất kinh doanh tại các vùng kinh tế trọng điểm, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, kiên quyết không để đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, cung ứng lao động.

2. Mục tiêu

- Sớm kiểm soát được dịch bệnh để khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian sớm nhất.

- Hỗ trợ tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để giảm thiểu tối đa số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản do tác động bởi dịch bệnh.

- Phấn đấu đến hết năm 2021 đạt một số chỉ tiêu cụ thể sau:

+ Luỹ kế khoảng 01 triệu lượt doanh nghiệp, khách hàng được hưởng chính sách tín dụng⁴ hỗ trợ ứng phó đại dịch COVID-19.

+ Khoảng 160.000 doanh nghiệp được hưởng chính sách gia hạn nộp thuế; miễn, giảm thuế, phí, tiền thuê đất⁵

+ Khoảng 50.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

+ Hàng trăm nghìn doanh nghiệp được tiếp cận các chính sách hỗ trợ về giảm tiền điện, tiền nước, cước viễn thông, chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, đào tạo lao động...

Các chỉ tiêu cụ thể nêu trên được xây dựng dựa trên cơ sở kết quả và dự kiến thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ tín dụng, tài khoá đến tháng 6 năm 2021 của các Bộ, ngành liên quan; dự báo khả năng tiếp cận các chính sách hỗ trợ và khả năng hồi phục của doanh nghiệp khi tổ chức thực hiện tốt các chính sách, giải pháp hỗ trợ tại Nghị quyết này.

⁴ Theo Báo cáo Ngân hàng Nhà nước: số lượt doanh nghiệp, khách hàng được hỗ trợ theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN và Thông tư số 03/2021/TT-NHNN: luỹ kế đến 30/6/2021: có 179 nghìn lượt DN, khách hàng được giữ nguyên nhóm nợ và 680 nghìn lượt doanh nghiệp, khách hàng được miễn, giảm, hạ lãi suất.

⁵ Tính toán dựa trên dự kiến kết quả thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế tại Tờ trình số 863/BTC-CST ngày 31/7/2021 của Bộ Tài chính.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

Nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cấp bách của doanh nghiệp bị tác động bởi đại dịch COVID-19, Nghị quyết đưa ra 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính, bao gồm (i) Thực hiện các biện pháp, phòng chống đại dịch COVID-19 linh hoạt, hiệu quả, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; (ii) Đảm bảo lưu thông hàng hoá thông suốt, hiệu quả, khắc phục chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị bị gián đoạn; (iii) Hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về dòng tiền cho doanh nghiệp; (iv) Tháo gỡ khó khăn về lao động, chuyên gia.

a) Nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các biện pháp, phòng chống đại dịch COVID-19 linh hoạt, hiệu quả, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị được bổ sung vào Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 là người lao động trong các doanh nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm, các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; người làm việc trong một số lĩnh vực có tiếp xúc cao nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiến độ thực hiện các đơn hàng, chống đứt gãy chuỗi cung ứng. Đây là những kiến nghị xác đáng, cần tiếp thu, điều chỉnh.

- Cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đề xuất Chính phủ quan tâm đặc biệt tới chiến dịch “selftest - tự mua dụng cụ để chủ động xét nghiệm” mà một số nước trên thế giới đã áp dụng nhằm giúp doanh nghiệp chủ động, tiết kiệm chi phí và giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước; đồng thời, giảm bớt nguy cơ lây nhiễm do tập trung đông người tại các cơ sở xét nghiệm.

- Vừa qua trong thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19 có sự chưa thống nhất giữa các địa phương, gây khó khăn cho các doanh nghiệp nên dự thảo Nghị quyết quy định các địa phương thực hiện thống nhất theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vừa duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, vừa phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn cho người lao động, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thiết thực cho người lao động tại các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công tác cung cấp thông tin và truyền thông cần tiếp tục được đẩy mạnh và ứng dụng các nền tảng công nghệ số, nhằm đảm bảo thông tin tập trung, chính thống, nhanh chóng và thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Do đó, dự thảo Nghị quyết giao các Bộ, ngành liên quan và địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giải quyết các vấn đề nêu trên.

- Ngoài ra, hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đẩy mạnh triển khai quyết liệt nền tảng khám bệnh từ xa (Tele-health) để hỗ trợ các cơ sở y tế tuyến huyện về chuyên môn trong việc khám, điều trị cho người dân, nhất là những bệnh nhân COVID-19 nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Đây là giải pháp

hiệu quả, kịp thời và phù hợp với bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị giao Bộ Y tế rà soát, sửa đổi các quy định về bảo hiểm y tế theo hướng cho phép bảo hiểm y tế được thanh toán các hoạt động khám, chữa bệnh từ xa có thu phí.

Đồng thời, trên cơ sở đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ, dự thảo Nghị quyết đã bổ sung nhiệm vụ giao Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Y tế đẩy mạnh việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin phòng COVID-19, thuốc điều trị, vật tư, trang thiết bị y tế.

b) Nhóm nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo lưu thông hàng hoá thông suốt, hiệu quả, khắc phục chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị bị gián đoạn.

- Thời gian qua, do thiếu một số hướng dẫn cụ thể và cả việc thực hiện giữa các địa phương chưa thống nhất, gây ra tình trạng ùn ứ, ách tắc lưu thông hàng hóa tại một số cảng biển và trên cả đường bộ, đường thủy, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Mặc dù, Chính phủ đã kịp thời có các chỉ đạo nhằm tháo gỡ vướng mắc nêu trên⁶, nhưng theo phản ánh của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp thì tình trạng này đến nay chưa được giải quyết triệt để, cần tiếp tục được tháo gỡ.

- Ngoài ra, một số doanh nghiệp phản ánh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay khó có thể hoàn thiện hồ sơ giấy tờ như yêu cầu khi thực hiện thủ tục thông quan, trong đó có hàng hóa viện trợ, biếu, tặng từ nước ngoài hoặc hàng hóa do các tổ chức, cá nhân trong nước nhập khẩu để ủng hộ, hỗ trợ, tài trợ, biếu tặng cho Chính phủ, Bộ Y tế, UBND các tỉnh, Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, Thành phố để phục vụ công tác phòng chống, điều trị, khám chữa bệnh nên kiến nghị cần đơn giản hóa thủ tục giấy tờ, áp dụng chế độ hải quan ưu tiên nhằm giúp các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng đảm bảo tiến độ cung cấp đơn hàng kịp thời cho các đối tác quốc tế và hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống, điều trị cho các Bộ, ngành địa phương.

- Đặc biệt, nhằm khắc phục chuỗi cung ứng, vấn đề được các doanh nghiệp và địa phương quan tâm nhất hiện nay là việc xây dựng và áp dụng phương án, mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn phù hợp với diễn biến đại dịch COVID-19. Do đó, dự thảo Nghị quyết giao các địa phương và doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, thống nhất, quyết định và chịu trách nhiệm về phương án, điều kiện tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn phù hợp với diễn biến đại dịch COVID-19 ở địa phương và điều kiện thực tế của doanh nghiệp (bao gồm cả việc kiểm tra và cho phép doanh nghiệp hoạt động trở lại khi đáp ứng điều kiện).

- Hiện nay, đang trong mùa thu hoạch lúa, gạo, nhưng do thị trường và lưu thông bị ảnh hưởng, nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nên cần có chính

⁶ Văn bản số 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021 của Văn phòng Chính phủ.

sách tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp thu mua tạm trữ thóc, gạo, giảm bớt khó khăn cho người nông dân và doanh nghiệp kinh doanh lúa, gạo.

Vì vậy, dự thảo Nghị quyết giao các Bộ, ngành liên quan và địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giải quyết các vấn đề nêu trên.

Đồng thời, trên cơ sở đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển, dự thảo Nghị quyết bổ sung nhiệm vụ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương, hiệp hội ngành hàng tổng hợp tình hình sản xuất, tiêu thụ, hoạt động của các doanh nghiệp chế biến trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, để có các giải pháp tháo gỡ, không để đứt gãy sản xuất, đảm bảo cung ứng, tiêu thụ kịp thời.

c) Nhóm nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về dòng tiền cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Hiện nay, tình trạng doanh nghiệp vẫn đang còn rất khó khăn về dòng tiền, do đó cần tiếp tục có các chính sách, giải pháp như miễn, giảm, giãn, hoãn các khoản thuế phải nộp, phí phải đóng, bao gồm: đoàn phí, kinh phí công đoàn; bảo hiểm xã hội; giá điện; thuế tiêu thụ đặc biệt và phí trước bạ đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước; tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; phí cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu, cảng biển. Các chính sách này là cần thiết nhằm giảm bớt các khó khăn cho doanh nghiệp hiện nay và cũng được nhiều doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đề xuất.

- Hiện nay, Ngân hàng nhà nước đã tích cực ban hành và chỉ đạo các tổ chức tín dụng đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và trên cơ sở đề xuất của các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thấy rằng cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo hướng mở rộng đối tượng, phạm vi được áp dụng chính sách cho phù hợp với diễn biến thực tế của dịch bệnh.

- Năm 2020, Chính phủ đã cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đến hết năm 2020⁷. Thực tế cho thấy các chính sách này đã phát huy tác dụng, vừa hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vừa kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất trong nước, góp phần vào tăng trưởng kinh tế. Một số địa phương (Quảng Nam, Ninh Bình) đề xuất cho phép tiếp tục gia hạn áp dụng các chính sách này đến hết năm 2021. Do đó, dự thảo Nghị quyết giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đánh giá tác động trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét tiếp tục thực hiện chính sách này.

⁷ Nghị định 70/2020/NĐ-CP ngày 28/6/2020 của Chính phủ; Nghị định 109/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020

d) Nhóm nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn về lao động, chuyên gia.

- Một số vướng mắc hiện nay được doanh nghiệp phản ánh nổi lên là vấn đề cấp, gia hạn giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài làm việc cho doanh nghiệp; thời gian làm thêm giờ; quy trình về cách ly y tế để các địa phương tiếp nhận lao động đến và trở về. Đây là những kiến nghị xác đáng và hợp lý, nên dự thảo Nghị quyết quy định giao các Bộ, ngành liên quan và địa phương nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung các quy định theo hướng áp dụng linh hoạt các quy định, điều kiện phù hợp với bối cảnh mới.

- Riêng đối với trường hợp đặc thù như các chuyên gia, lãnh đạo các tập đoàn nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong thời gian ngắn để nghiên cứu, tìm hiểu và quyết định đầu tư và đã đáp ứng các điều kiện về đảm bảo an toàn dịch bệnh (tiêm đủ 2 mũi vắc xin, có giấy chứng nhận tiêm chủng...) thì sau khi nhập cảnh cần được áp dụng cơ chế kiểm soát y tế, phòng dịch đặc biệt.

- Hiện nay, việc đảm bảo nguồn cung vắc xin, kịp thời tổ chức tiêm chủng cho người lao động và người dân là hết sức quan trọng nên dự thảo Nghị quyết giao Bộ Ngoại giao cần đẩy mạnh “ngoại giao vắc xin”; vận động, thúc đẩy đối tác, cung cấp vắc xin đúng cam kết; thúc đẩy chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin và thuốc điều trị COVID-19; hỗ trợ trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế; đồng thời nghiên cứu công nhận lẫn nhau “hộ chiếu vắc xin” với các quốc gia, vùng lãnh thổ cũng cần được đẩy nhanh nhằm sớm mở cửa nền kinh tế khi điều kiện cho phép.

Vì vậy, dự thảo Nghị quyết giao các Bộ, ngành liên quan và địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giải quyết các vấn đề nêu trên.

IV. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

Trên cơ sở dự thảo Nghị quyết đã được gửi xin ý kiến lần 2 kèm theo Tờ trình số 5346/TTr-BKHĐ, đến ngày 15/8/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến góp ý của: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và 15 Bộ, ngành, cơ quan⁸. Về cơ bản, các ý kiến đều thống nhất về sự kết cấu, quan điểm và nội dung của dự thảo Nghị quyết và ủng hộ việc sớm ban hành Nghị quyết.

Trong đó, 07/17 ý kiến thống nhất hoàn toàn với dự thảo Nghị quyết gồm: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và các Bộ: Quốc Phòng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo.

Đối với các ý kiến còn lại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, giải trình như sau:

⁸ Các Bộ, ngành: Quốc Phòng, Ngoại giao, Y tế, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Lao động Thương binh và xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu toàn bộ ý kiến của các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

- Đối với ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị bổ sung nhiệm vụ triển khai Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, phát huy hiệu quả Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học công nghệ quốc gia tại các doanh nghiệp; và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thấy rằng đây là các giải pháp quan trọng, tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển trong dài hạn. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư không bổ sung vào dự thảo Nghị quyết này mà tiếp thu, bổ sung các nhiệm vụ này vào Nghị quyết của Chính phủ về phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 (thay thế Nghị quyết 35/NQ-CP).

- Đối với ý kiến của Bộ Công Thương về giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ, ngành hướng dẫn các địa phương khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với kịch bản phòng chống dịch trong từng thời điểm ở mỗi địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thấy rằng việc giao nhiệm vụ này cho các địa phương là phù hợp hơn, do địa phương nắm sát tình hình thực tiễn, các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị quyết theo hướng giao các địa phương chủ động nghiên cứu, thống nhất, quyết định và chịu trách nhiệm về phương án, điều kiện tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn phù hợp với diễn biến của dịch bệnh cụ thể tại địa phương.

V. KIẾN NGHỊ CHÍNH PHỦ

Dự thảo Nghị quyết đã đạt được sự đồng thuận cao của các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan sau 02 lần góp ý và đến nay không còn có ý kiến khác nhau.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết làm cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: QP; CA; NG; TP; YT; TC; CT; KHCN; TTTT; NNPTNT; GDĐT; TNMT; GTVT; LĐTBOXH; VHTTDL; NHNNVN;
- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam;
- Các đơn vị trong Bộ;
- Lưu: VT, PTDN (MĐ).

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Chí Dũng